



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, เวิร์คพอยท์นิวส์, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, nationtv, mcot, thaiquote, innnews, tnthailand, bbc, thaigov, thematter, bangkokbiznews, techoffside, prachathai, nationweeknews

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมสถาบันบำราศนราดูร ให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และระบุว่า แท้ก็ซีทีดีที่ติดเชื่อมีอาการดีขึ้น อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการอีก 1 แห่ง หากผลตรวจเป็นลบตรงกัน 2 แห่ง แพทย์จะให้กลับบ้านได้ และสธ.จะส่งแพทย์ 8 คนร่วมปฏิบัติการรับคนไทยกลับประเทศ 4 ก.พ.นี้ พร้อมสั่งให้ อย.-อก. เร่งผลิตหน้ากากอนามัยแก้ปัญหาขาดตลาด

-สธ.รายงานสถานการณ์วันที่ 2 ก.พ. มีผู้ติดเชื้อนอนรพ.11 ราย กลับบ้านแล้ว 9 ราย ไม่มีเสียชีวิต ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ 382 ราย ยังคงรักษาในรพ. 311 ราย ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อหายกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย เป็นคนจีน ขอให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงตนเอง กลุ่มเสี่ยงต่ำ คือผู้อยู่บ้าน ให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ หมั่นล้างมือ กลุ่มเสี่ยงปานกลางถึงสูง คือ ผู้ที่ทำงานสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ปิด ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

-นพ.สุกุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมกันบ๊อกลีนีนิง ดูแลบ้าน สภาพแวดล้อม จำกัดขยะ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่มาจากละอองฝอย โดยสัปดาห์หน้ากรมอนามัยจะเป็นหน่วยงานหลักทำบ๊อกลีนีนิงเดี่ยว ส่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะระดมอสม.กว่า 1 ล้านคนออกให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง ทั้งนี้ ทีมแพทย์รพ.ราชวิถี สามารถรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีอาการรุนแรงให้มีอาการดีขึ้นภายใน 48 ชม. เป็นผู้ป่วยหญิงชาวจีนอายุ 71 ปี ถูกส่งมาจากรพ.หัวหิน ได้ใช้ยาที่ผลิตโดยอก. เป็นยาต้านไวรัส HIV ควบคู่กับยาต้านไวรัสใช้หวัดใหญ่ โดยทีมแพทย์ คือนพ.เกรียงศักดิ์ อติพรวงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ รศ.นพ.เสิบสาย คงแสงดาว นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ราชวิถี ซึ่งเป็นคนละแนวทางการรักษาที่จีนใช้ โดยยาที่ให้เป็นกลุ่มยาต้านไวรัสเอดส์ คือ โลพินาเวียร์ 200 มก. และริโทนาเวียร์ 50 มก. ซึ่งรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันวันละ 4 ครั้ง และกลุ่มยารักษาใช้หวัดใหญ่ คือ โอเซลทามิเวียร์ 300 มก.ต่อวัน ซึ่งหากแนวทางนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เชื่อว่าจะเป็นอีกแนวทางการรักษาหนึ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านสามารถนำไปใช้รักษา ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ วันที่ 3 ก.พ.จะประชุมคกก.ผู้เชี่ยวชาญ นำกรณีนี้มาพิจารณาถึงแนวทางการรักษา

-รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยชาวจีน ที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ แต่ผลตรวจภายหลังพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า กรณีการตรวจไม่พบเชื้อฯ ครั้งแรกอาจจะเป็นเพราะ 1.ผู้ป่วยมารพ.ด้วยโรคอื่นและเชือนี้ยังอยู่ในระยะฟักตัว 2.การเก็บตัวอย่างเชื้อไม่ดีพอ ขณะนี้ผู้ป่วยและผู้สัมผัสอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ 14 วันแล้ว อาการดีขึ้นและยังไม่มีผลตรวจพบเชื้อใช้หวัดนก H5N1 ในสัตว์ในเมืองหุหนานใกล้กับเมืองอู่ฮั่น ยืนยันเชื้อ H1N5 กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นคนละกลุ่มที่ไม่สามารถผสมกัน

-สสจ.สุราษฎร์ธานีขอรายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 17 คน ที่กลับจากเมืองซิงไห่ ประเทศจีน ถึง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 เพื่อประสานกับผู้ปกครองในการติดตามดูแลสุขภาพ

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก

-เสนอข่าว นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ทำเอกสารชี้แจงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และกระบวนการในการนำคนไทยกลับประเทศ 12 ข้อ

-โฆษกรัฐบาล เผย เตรียมพร้อมนำคนไทยจากอู่ฮั่นกลับประเทศ วันที่ 4 ก.พ. โดยสธ.เตรียมการการดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ด้านนายกฯ ส่งกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานที่กักตัวคนไทยที่รับกลับจากเมืองอู่ฮั่น คือ 1.พื้นที่ในกองทัพอากาศ 2.กองทัพเรือสัตหีบ ชลบุรี คาดว่าจะได้ข้อสรุปหลังการประชุมวันที่ 3 ก.พ. ซึ่งนายกฯ เป็นประธาน

-รมว.พาณิชย์ ให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามเวชภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือยาง หรือสินค้าอื่นๆ ทั้งเรื่องปริมาณให้เพียงพอ และไม่ให้ขายแพงเกินสมควร หากพบถือว่าผิดกฎหมาย

-นายไพศาล พิษมงคล อธิบดีกรมการผู้ช่วยรองนายกฯ แนะนำสธ.ควรประสานงานให้รพ.ราชวิถี รับผิดชอบเขียนสิทธิบัตรสูตรการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เร็วที่สุด

-กรมการขนส่งเชิญชวนผู้ขับรถแท็กซี่ตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 12-13 ก.พ.นี้ ด้านกรมควบคุมโรคแนะนำ 6 วิธี ที่ผู้ขับซีไรด์โดยสารสาธารณะ ควรทำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 1.ทำความสะอาดรถทั้งข้างนอกและข้างใน เน้นพื้นผิวที่ถูกลสัมผัสบ่อยๆ 2.ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 75% เช็ดสารคัดหลั่งภายในรถ เช่น น้ำมูก น้ำลาย 3.ใช้สารละลายคลอรีนผสมน้ำถ้ามี 4.ระบายอากาศใน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รถ 5.ควรมีหน้ากากอนามัยอยู่ภายในรถให้คนที่ใจามสวมและสวมใส่เอง 6.เมื่อจอดพัก เปิดหน้าต่างให้รับลมและจอดตากแดด</p> <p>-สำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง เสี่ยงประชาชนต่อโรคโคโรนา กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-1 ก.พ. 2563 โดยร้อยละ 57.9 เชื้อมันัก.สาธารณสุขไทย แพทย์ไทยเก่ง ระบบสาธารณสุขไทยดี</p> <p>คุมโรคระบาดได้อยู่ ส่วนพฤติกรรมกการพุดคยของคนในโลกโซเซียลมีการตื่นตัวและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ร้อยละ 54.2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, bangkokbiznews, thaipbs, bangkokpost</p> <p>-เสนอข่าว สำนักข่าวไทยพีบีเอสรวบรวมข้อเท็จจริงและการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรู้เท่าทันข่าวลือข่าวลวงท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p>-รัฐบาลมาเลเซีย แก่ใจข่าวลือในสื่อโซเซียลว่า การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไม่ทำให้ผู้ติดเชื้อกลายเป็นขอมบี้ และผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวซินหัว, mcot, 77kaoded</p> <p>-เสนอข่าว สถานเอกอัครราชทูตจีน โพสต์แสดงความชื่นชมทางการไทยที่ร่วมมือต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และรักษาชีวิตที่ติดเชื้อจนหายดีกลับประเทศได้ แสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจะสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอน</p> <p>-ทางการจีนเร่งสร้างรพ.หัวเลินซาน ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ เตรียมเปิดรับผู้ป่วยกลุ่มแรกวันนี้ (3 ก.พ.) รองรับผู้ป่วยได้ 1,000 เตียง นอกจากนี้ รัฐบาลจีนสั่งยกระดับการจัดการสิ่งปฏิกูลทางการแพทย์และในชุมชน โดยแยกออกจากสิ่งปฏิกูลทั่วไป และมีการกำจัดตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>-ผู้เชี่ยวชาญรพ.เด็ก ม.เจ้อเจียง ระบุว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะเกิดการส่งผ่านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากแม่สู่ลูก</p> <p>-ฟิลิปปินส์ รายงานผู้ป่วยไวรัสโคโรนาชาวจีนวัย 44 ปี เสียชีวิตรายแรกของประเทศ โดยผู้ป่วยมีอาการโรคปอดอักเสบรุนแรง 2-3 วันที่ผ่านมาอาการทรุดตัวและมีสัญญาณที่ดีขึ้น แต่กลับทรุดลงภายใน 24 ชั่วโมง จนเสียชีวิต</p> <p>-ฝรั่งเศสส่งเครื่องบินอพยพชาวยุโรปออกจากเมืองอู่ฮั่น รอบ 2 โดยพบ 20 จาก 250 คนมีอาการคล้ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p> <p>-รัฐบาลเมียนมาแถลง รับนักศึกษา 59 คนออกจากอู่ฮั่นเมื่อเช้าวานอาทิตย์ กักตัวในรพ.มณฑลเย่ย์ 14 วัน</p> <p>-ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตร์เต อนุมัติมาตรการห้ามนักท่องเที่ยวทุกชาติที่มาจากจีนเข้าประเทศ ยกเว้นฟิลิปปินส์ เป็นมาตรการเดียวกับที่สหรัฐ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ใช้ในขณะนี้ ส่วนเกาหลีใต้ห้ามชาวต่างชาติจากหูเป่ย์เข้าประเทศ</p> <p>-วารสาร New England Journal of Medicine เผยแพร่บทความ กรณีศึกษาจากเยอรมันพบผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการป่วย มีความน่าจะเป็นในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา</p> <p>รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก</p> <p>-จีนพบผู้ติดเชื้อ 17,387 ราย เสียชีวิต 361 ราย เกือบทั้งหมดอยู่ในจีน มีเพียง 1 รายอยู่ในฟิลิปปินส์ อัตราการเสียชีวิต 2% สำหรับการแพร่ระบาดขณะนี้ มี 26 ประเทศ ดังนี้ ญี่ปุ่น 20 ราย รวมผู้ติดเชื้อจากคนสู่คน 2 ราย ที่เหลือเป็นผู้ป่วยที่มาจากเมืองอู่ฮั่น, ไทย 19 ราย, สิงคโปร์ 18 ราย, เกาหลีใต้ 15 ราย, ฮองกง 14 ราย, ออสเตรเลีย 12 ราย, ไต้หวัน 10 ราย, มาเลเซีย 8 ราย, สหรัฐ 8 ราย, มาเก๊า 7 ราย, เยอรมนี 7 ราย, เวียดนาม 6 ราย, ฝรั่งเศส 6 ราย, แคนาดา 4 ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4 ราย, อังกฤษ 2 ราย, ฟิลิปปินส์ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย, อิตาลี 2 ราย, รัสเซีย 2 ราย, ส่วนกัมพูชา, อินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, ฟินแลนด์, สวีเดนและสเปน พบผู้ติดเชื้อประเทศละ 1 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า</p> <p>-เสนอว่า การที่ประชาชนตื่นตระหนกกับข่าวลือในสื่อโซเซียล อาจเป็นเพราะรัฐบาลไม่มีความสามารถทำให้ประชาชนมั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่รัฐบาลมีสื่อหลักที่จะให้ข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชน แต่ไม่ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>-กล่าวว่า ไม่อยากให้รัฐบาลประเมินสถานการณ์การระบาดในประเทศว่ามีความเสี่ยงจนถึงขั้นยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวเงินควรคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจด้วย เพราะคนจีนเดินทางเข้าสร้างรายได้ประเทศจำนวนมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สก๊ิปหน้า 1</p> <p>-เสนอว่า ไม่อยากให้คนไทยตื่นตระหนก มีความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและเชื่อมั่นในระบบคัดกรองของสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ ในด้านเศรษฐกิจ ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีน ไม่ใช่ปิดช่องทางติดต่อ เพราะจีนเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หะหะพาที</p> <p>-เสนอว่า อยากให้รัฐบาลหามาตรการรองรับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่จะขาดรายได้จำนวนมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอว่า วันวิชาติ บุญโปร่ง คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต ระบุว่า ปัญหาโควิด-19 ระบาดต้องให้เห็นการประสานงานของกระทรวงที่สังกัดพรรคร่วมรัฐบาล ที่ทำงานแยกส่วน ไม่บูรณาการ ยกตัวอย่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.เรียกประชุมหน่วยงานที่ตนเองกำกับ คือ ก.คมนาคม ก.สาธารณสุข และ ก.การท่องเที่ยว เพราะสามารถกำกับและสั่งการได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทความ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายคนยังเชื่อมั่นศักยภาพของระบบสาธารณสุขไทย อาทิ ศ.นพ.กาเบรียล เหลียง คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ฮ่องกง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาระดับโลก ระบุว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ของโรคระบาด เชื่อว่าไทยมีประสบการณ์มากพอ สิ่งสำคัญต้องเข้มงวดการเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าไทย โดยเฉพาะจากจีนและสร้างระบบการควบคุม-กักกันโรค โควิดคล้ายคลึงกับไข้หวัดปกติ แนะนำประชาชนล้างมือสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงไปที่คนพลุกพล่าน ใส่หน้ากากอนามัย เปลี่ยนวิธีที่กักตักเป็นใช้ข้อศอกแตะกันแทน</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ลินคอล์น เวน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระหว่างประเทศ อดีตศาสตราจารย์ประจำวิทยาลัยสาธารณสุข ม.ฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ ระบุว่า เชื่อมั่นระบบสาธารณสุขไทยมีการคัดกรองหลายระดับ มีความพร้อมทั้งในรพ.สต. รพช. และ รพ.จังหวัดต่าง ยังมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวข้นคนข้าม</p> <p>-เสนอว่า การไปรับคนไทยกลับบ้านล่าช้า เพราะติดปัญหาต้องรอเงินอนุญาต และปัญหาภายในเรื่องการติดต่อประสานกับทางการจีน ทั้งเรื่องความไม่เข้าใจ เช่น เรื่องเครื่องบิน-การบิน เสียเวลาใช้เครื่องบินทหารที่ทางการจีนไม่ให้เช่า เสียหน้าใช้เครื่องบินสายการบินแห่งชาติที่ไม่มีเที่ยวบินไปอยู่อื่น ทั้งๆ ที่เอกชนมีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-อุ๋ฮั่นโดยตรง พร้อมให้ความช่วยเหลือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า โควิด-19 ระบาดเร็วมาก ปริมาณผู้ติดเชื้อทวีจำนวนรวดเร็ว ไมเคิล ออสเตอร์โฮล์ม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ ผอ.ศูนย์วิจัยและนโยบายว่าด้วยโรคติดต่อ ม.นิวยอร์ก สหรัฐฯ และ แลร์รี แอนเดอร์สัน ผู้เชี่ยวชาญโรคระบาด ม.เอโมรี ในแอตแลนตา สหรัฐฯ ชี้ว่า การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในจีน อาจเป็นเพราะมีพาหะที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ สามารถแพร่ระบาดไปสู่คนจำนวนมากในคราวเดียวกัน ซึ่งการติดต่อระหว่างคนสูคนไม่มีอัตราส่วนแน่นอน ทั้งนี้ เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วในการแพร่ระบาดของอีโบล่าจนถึงวันโรค</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ข่าวปนคน คนปนข่าว</p> <p>-กล่าวว่า เพชบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับฝ่ายจีนที่ให้ความสำคัญในการปกป้องชีวิตและสุขภาพของชาวไทยในประเทศจีน โดยมีการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลไทยตลอดจนสถานทูตและสถานกงสุลไทยประจำประเทศจีนอย่างใกล้ชิด ขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดยังไม่น่าไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. บอกข่าวดีคือ แพทย์จาก รพ.ราชวิถีพบวิธีการรักษาที่ได้ผลรวดเร็ว คนไข้ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงอาการดีขึ้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์เปลวสีเงิน</p> <p>-กล่าวถึง แพทย์รพ.ราชวิถี 2 คน ค้นพบกระบวนการยาใช้รักษาไวรัสสู่อันได้ผลภายใน 48 ชั่วโมง โดยเป็นยาต้านไวรัสโรคเอดส์ และยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ผลสำเร็จครั้งนี้ ได้รายงานไปยังนิตยสารทางการแพทย์ของโลก เพื่อบันทึกเป็นความสำเร็จของแพทย์ไทยแล้ว ประเมินว่า ขณะนี้ไวรัสสู่อันจะค่อยๆ ลดจำนวนคนป่วยลง โดยดูจากระยะฟักตัวภายใน 14 วัน วิกฤตครั้งนี้จะทำให้ทั่วโลกเห็นว่ามาตรฐานสาธารณสุขไทยดีเยี่ยม เพราะมีนักท่องเที่ยวจีนมากที่สุดแต่คัดกรองดี มีผู้ป่วยน้อยสุดและรักษาหาย ไม่มีเสียชีวิต รวมทั้งแพทย์ไทยยังพบวิธีการรักษา ทำให้เกิดความเชื่อมั่น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์โหมโรง</p> <p>-เสนอบทความ ระบุว่า รัฐบาลชุดนี้มีอาการเสียศูนย์ ไม่แน่นอน เช่น การส่งเครื่องบินได้รับคนไทยออกจากอุ๋ฮั่น ล่าสุดให้ข่าวว่าจะไปวันที่ 4 ก.พ. แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้สถานที่ไหนเป็นศูนย์กักกัน ทั้งๆ ที่ควรจะมีคำตอบชัดเจนแล้ว รวมทั้งคนในรัฐบาลยังให้ข่าวสับสน และในช่วงที่ข่าวสับสน ไม่มีคนในรัฐบาลให้คำตอบได้ชัดเจน รวมถึงไม่มีวิธีสกัด fake news อย่างรวดเร็วทันทั่วทั้งที่ไม่มีการประเมินทิศทางข่าวลวงหน้า และไม่มีกลยุทธ์เผยแพร่ข่าวจริงดักข่าวปลอม</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์สมรู้ร่วมคิด</p> <p>-เสนอบทความว่า ญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ใช้หน้ากากอนามัยมากที่สุดลำดับต้นของโลก การสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะเป็นเรื่องเดียวกับมารยาททางสังคม ปัญหาคือ หากจะให้ปลอดภัยจริง ต้องใช้หน้ากากชนิด N95 ที่เคลือบสารป้องกันเชื้อโรคซึ่งมีราคาแพง ซึ่งวิกฤตมลพิษฝุ่นและโรคระบาด ล้วนแต่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นของประชาชน จากนั้นไปคนไทยคงชินกับการสวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้านจนเป็นนิสัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-เสนอบทความว่า เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจที่หายไปมากกว่าแสนล้านถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่รัฐบาล โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ ต้องเร่งมาตรการสร้างรายได้ก้อนใหม่ ที่ฟื้นฟูความเชื่อมั่นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเยียวยาผลกระทบแบบได้ผลลัพธ์ เพราะจากบทเรียนที่ผ่านมา กว่าไวรัสโควิดจะหยุดการระบาดอาจต้องกินเวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ตะวันออกที่ทำพระอาทิตย์</p> <p>-เสนอบทความ จากอีโบล่า เอชไอวี ถึงโคโรนาไวรัส บทเรียนจากโรคระบาดทั้งหลาย นอกจากมาตรการทางกายมากมายที่ประกาศกันทุกวันแล้ว ต้องมีสติด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ดอกเบี้ยธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ที่ปรึกษาศูนย์ควบคุมโรค เกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ไวรัสอยู่ัน ว่ามีความรุนแรงระดับ 2-3 และให้เชื่อมั่นมาตรการของไทยในการรับมือ เพราะมีประสบการณ์จากไวรัสอื่นๆ มาแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ Market-think</p> <p>-กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องถ่วงดุลระหว่างเศรษฐกิจ กับความปลอดภัยของคนไทย เชื่อว่าเป็นเพราะวิกฤตงบประมาณทำให้ต้องหวังพึ่งพาเงินจากนักท่องเที่ยวจีน รัฐบาลจึงไม่กล้าใช้มาตรการแรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ทำให้ความรู้สึกของคนไทยต่อรัฐบาลค่อนข้างติดลบ ในช่วงการบริหารวิกฤต เรื่องการสื่อสารสำคัญมาก ต้องกล้าบอกข้อเท็จจริงด้วยภาษาที่น่าเชื่อถือ และคนพูดต้องน่าเชื่อถือด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์ทำทนายวิฆามา</p> <p>-กล่าวว่า วิกฤติไวรัสอยู่ันกระทบเศรษฐกิจไทยแน่นอน แต่ยังไม่ประเมินความรุนแรงไม่ได้ แต่ที่กระทบไปแล้วคือ ความเชื่อมั่นเชื่อถือรัฐบาล ความล่าช้าในการตัดสินใจ ทำให้ในการสื่อสาร ซึ่งมาจากการแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ค่อยจะได้ผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ชกไม่มีมุม</p> <p>-เสนอบทความ รัฐบาลไทยต้องรีบระงับให้คนไทยช่วยกันระมัดระวังตัวเองจากไวรัสฯ ไม่ใช่หวังแต่ข่าวปลอมและตอบโต้ข่าวลือเพียงอย่างเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หน้าต่างโลก</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงข่าวลือในประเทศต่างๆ ว่า ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบข้อมูลลุ่นวาย เช่น ข่าวลือในออสเตรเลียว่าไวรัสอยู่ันปนเปื้อนอาหาร ตรวจสอบแล้วไม่พบ, ฟิลิปปินส์แชร์ข้อมูลอ้างภาพจากตลาดสดค้าสัตว์ในอยู่ัน ตรวจสอบพบว่าเป็นตลาดลิ่งกวน ใน จ.สุลาเวสีเหนือ อินโดนีเซีย, ศรีลังกาแชร์ข้อมูลอ้างพลเมืองอยู่ันราว 11 ล้านคน ถูกทางการเตรียมสังหารหมู่, อ้างนำเกลือฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้ ซึ่ง WHO ยืนยันว่าไม่จริง, อ้างว่าสหรัฐฯ ปล่อยเชื้อไวรัสเพื่อทดสอบตัวอย่างวัคซีน, แชร์ภาพการสร้างรพ.แห่งใหม่ของจีนเสร็จใน 16 ชม. ซึ่งไม่เป็นความจริง และฝรั่งเศสเผยแพร่ภาพผู้ป่วยติดเชื่อไวรัสฯ ถูกกักกันตัว ซึ่งเป็นฉากในภาพยนตร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ คาบลูกคาบดอก</p> <p>-กล่าวถึงข้อมูลจาก กฤษณะ แก้วธารง ผอ.ฝ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. ยืนยันว่าการแก้ปัญหาด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวดีที่สุด และเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งเรื่องความสะอาดปลอดภัยและมาตรฐานด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอบทความ ศ.ดร.ราล์ฟ เอฟ ดับเบิลยู บาร์เทน และ ศ.นพ.เดวิด เมปี เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562 กล่าวถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่น่ากังวล ว่า นอกจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ คือ ปัญหาเชื้อดื้อยา และเห็นตรงกันว่าการตรวจโรคต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี น่าจะมีราคาถูกลง เพื่อให้ทุกคนทราบสถานะของตนเองและเข้าถึงการรักษาครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งกลุ่มที่น่ากังวลที่สุดคือกลุ่มชายรักชายเพราะพบการแพร่เชื้อกระจายมากกว่ากลุ่มอื่น</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ bangkokinsight, เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล พบค่าเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 49 พื้นที่</p> <p>-ก.สาธารณสุข กรมทางหลวง กทม. และปริมณฑล ได้มีการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย ระวังค้ป้องกันฝุ่น สวมหน้ากากอนามัย แจกเตือน และแนะนำการปฏิบัติตน ขอความร่วมมือสถานประกอบการดูแลกระบวนการผลิตที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น</p> <p>-เว็บไซต์ www.airvisual.com รายงานการจัดอันดับคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษตามมาตรฐาน US AQI พบว่า กทม.อยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก</p> <p>-นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ได้มอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และให้ศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ขอให้ทุกพื้นที่ซึ่งมีการก่อสร้างเพิ่มเครื่องพ่นละอองน้ำระบบแรงดันสูงเพื่อกำจัดฝุ่นละออง</p> <p>-สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประกอบด้วย ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ 71 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา 70 มคก./ลบ.ม. ต.โนนเวียง อ.เมืองน่าน 68 มคก./ลบ.ม. และ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง 63 มคก./ลบ.ม.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ค่าฝุ่นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กเล็ก คือ ตั้งแต่ระดับสีเขียวย (26-50 มคก./ลบ.ม.) ขึ้นไป พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กทำกิจกรรมนอกอาคาร หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ต้องสวมหน้ากากอนามัย ส่วนในโรงเรียนควรให้กลุ่มนักเรียนที่ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือด ลดกิจกรรมกลางแจ้ง รวมทั้งควรมีมาตรการลดฝุ่น</p> <p>-นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ภายใต้แนวคิด "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" เดินรณรงค์คัดการเผาในที่โล่งและใช้หน้ากากอนามัย เก็บขยะและล้างทำความสะอาดถนน 3 สาย</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม จะประชุมร่วมกับผวจ.ทุกจังหวัดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหารือและสอบถามการแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง บก.จร. กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอนามัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์โหมโรง</p> <p>-เสนอบทความว่า วิกฤติฝุ่นพิษพูดกันมาข้ามปีแต่ไม่มีมาตรการที่ทำได้จริงหรือเห็นเป็นรูปธรรม นอกจากรอฝนตก และรอให้ข่าวซาไปเอง</p>	
<p>กองทุนบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประจักษ์วิชัย เลื่อนาค รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า สปสช.ได้คัดเลือกบอร์ด สปสช. และคกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สมัยวาระที่ 5 (2563-2567) มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทำหน้าที่บอร์ด สปสช. 9 คน และคกก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 16 คน ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกกรรมการในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ, การแพทย์และสาธารณสุข, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก, การเงินการคลัง, กฎหมาย และสังคมศาสตร์ โดยกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายใน 90 วัน</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความโดย ดร.เฉลิมพล ไชยทางกูร นักวิชาการอิสระ ระบุว่า การคิดให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะกัญชาที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ยังถือเป็นสิ่งเสพติดตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด และเกือบ 200 ประเทศรวมถึงไทยต้องปฏิบัติตาม ประเทศที่ต้องการทำธุรกิจกัญชาจึงต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ WHO ไม่เช่นนั้นต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก และต้องยอมรับสภาพในเรื่องอื่น ๆ ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจาก WHO ด้วย ซึ่งรัฐบาลต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ดี</p>	-
<p>ภัยแล้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ในพื้นที่ที่ต้องเผ่าระวังและคาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ 2 แห่ง คือ รพ.เทพารักษ์ และรพ.บัวลาย ซึ่งแหล่งน้ำที่นำมาใช้มาจากบ่อบาดาลในรพ. 2 บ่อ คาดว่าจะขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย. จึงกำชับให้หน่วยงานวางแผนแก้ปัญหาล่วงหน้า</p>	-
<p>ผู้ติดเชื้อ HIV สอนมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, เว็บไซต์TNN, เว็บไซต์Kapook</p> <p>-เสนอข่าว กรณีพิพาทระหว่าง พี่คนเลือดบวกกับบ.ส.นริญาซึ่งเป็นพยาบาล จนเกิดแฮชแท็ก #SaveNarinya เพื่อสนับสนุนพยาบาล ต้นเหตุเกิดจาก พี่คนเลือดบวก ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ HIV ได้โพสต์เปิดสอนการมีเซ็กส์แบบไม่ป้องกันสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV เรียกเก็บค่าเข้าร่วมคนละ 500 บาท อ้างว่าใช้สมทบทุนยุติโรคเอดส์ ทำให้ฝ่ายพยาบาลเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่า ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันแล้วปลอดภัยจริง ผู้โพสต์คงไม่ติดโรค ทำให้พี่คนเลือดบวก โพสต์ข้อความว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบ.ส.นริญา และยังไล่ที่สดผ่านเฟซบุ๊กว่ามีความรู้เรื่อง HIV มากกว่าแพทย์และพยาบาล เพราะศึกษาข้อมูลจากองค์กรที่ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์และ HIV มากกว่า 300 องค์กร</p>	-
<p>ผู้ป่วยเครียดจะทำร้ายตัวเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว จนท.สภ.เมืองนครปฐม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รพ.นครปฐม ว่า มีผู้ป่วยเกิดอาการเครียด ออกไปนั่งบริเวณขอบระเบียงห้องผู้ป่วย ชั้น 4 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รพ. กำลังช่วยกันเกลี้ยกล่อม ขณะที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสุทธาศาลานุเคราะห์ นครปฐมได้เตรียมเบาะลมสำหรับรองรับไว้ที่พื้นชั้นล่าง เจ้าหน้าที่และอาสาหน่วยกู้ภัยอาศัยจังหวะเข้าล็อกตัวนำกลับเข้ามาในอาคารได้อย่างปลอดภัย เบื้องต้นทราบเป็นผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม มารักษาอาการป่วยทางจิต</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กลุ่มบักไบค์มอบถุงผ้าให้ รพ. สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ 77 ข่าวเด่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาชิตศิริประเสริฐ แพทย์ประจำรพ.อ่างทอง รับมอบถุงผ้า 5,000 ใบ จากกลุ่มบักไบค์กว่า 50 คัน เพื่อนำไปแจกประชาชนที่มารับบริการ ลดปริมาณขยะและภาวะโลกร้อน</p>	-
<p>สมุนไพรอังกษามะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาที่ วัดสง่างาม ต.บางบริบูรณ์ อ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อรับยาสมุนไพรรักษามะเร็งที่ทางวัดทำแจกทุกต้นเดือน โดยเดือนนี้มีประชาชนมารับสมุนไพรกว่า 5 พันคน นอกจากนี้ ยังมีการแจกสมุนไพรแบบน้ำให้กับผู้ป่วยรายละ 3 ขวดฟรี เพื่อนำไปดื่มแทนน้ำ ซึ่งจากการสอบถามผู้ป่วยที่มารับสมุนไพรยืนยันว่าหลังจากมารับยาสมุนไพรแบบผงและน้ำไปแล้วทำให้ร่างกายดีขึ้นและค่ามะเร็งลดลง</p>	-
<p>ไข้หวัดนก H5N1 สื่อที่นำเสนอ : มติชน,แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ก.เกษตรและกิจการชนบทของจีน แถลงว่า พบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในมณฑลหูหนาน ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองเซ้าหยาง ทำให้ไก่ตาย 4,500 ตัว โดยมีไก่อยู่ในฟาร์มทั้งหมด 7,850 ตัว และรัฐบาลสั่งให้ฆ่าไก่ 17,858 ตัว</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

